

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๒	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑	นางสาวสุวิธิดา	วงศ์จิตรธรรม	นิติกรชำนาญการ	กม.	ศึกษาอบรม	การศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๖ ครั้งที่ ๑ การพิจารณาคดีปกครอง ครั้งที่ ๒ การร่างกฎหมายและฝึกภาคปฏิบัติ ครั้งที่ ๓ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง	เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายมหาชน อันจะทำให้กระบวนการปฏิบัติราชการในความดูแลรับผิดชอบของบุคลากรเป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและบัญญัติขึ้นใหม่	ครั้งที่ ๑ ณ สำนักงานศาลปกครอง ครั้งที่ ๒ ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๓ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	๖ พ.ย. ๖๑ ๑๓ พ.ย. ๖๑ ๒๐ พ.ย. ๖๑ ๒๗ พ.ย. ๖๑	๖ พ.ย. ๖๑ ๑๓ พ.ย. ๖๑ ๒๐ พ.ย. ๖๑ ๒๗ พ.ย. ๖๑	๔ วัน	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- (ชำระเงินเอง)	-	✓	✓	-	✓	
๒	นายพงศธร	ทองด้วง	นิติกรชำนาญการพิเศษ	กม.	ประชุม	ประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	เพื่อเกิดเวทีสำหรับเครือข่ายภาคประชาชน และภาครัฐ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสถานการณ์การค้ามนุษย์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและการปฏิบัติที่ดี	ณ อาคารศรีจุฬทรัพย์ ชั้น ๑๐ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	๑๕ พ.ย. ๖๑	๑๕ พ.ย. ๖๑	๑ วัน	มูลนิธิพิทักษ์สตรี	-	✓	-	-	-	-	
๓	นางสาวศิริกุล	จุมสุวรรณ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๒	ประชุม	ประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	เพื่อเกิดเวทีสำหรับเครือข่ายภาคประชาชน และภาครัฐ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสถานการณ์การค้ามนุษย์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและการปฏิบัติที่ดี	ณ อาคารศรีจุฬทรัพย์ ชั้น ๑๐ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	๑๕ พ.ย. ๖๑	๑๕ พ.ย. ๖๑	๑ วัน	มูลนิธิพิทักษ์สตรี	-	✓	-	-	-	-	
๔	นางสาวกคศพร	รองสวัสดิ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๓	ประชุม	ประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	เพื่อเกิดเวทีสำหรับเครือข่ายภาคประชาชน และภาครัฐ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสถานการณ์การค้ามนุษย์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและการปฏิบัติที่ดี	ณ อาคารศรีจุฬทรัพย์ ชั้น ๑๐ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	๑๕ พ.ย. ๖๑	๑๕ พ.ย. ๖๑	๑ วัน	มูลนิธิพิทักษ์สตรี	-	✓	-	-	-	-	
๕	นายภูริทัต	วรจิตติ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๓	ศึกษาอบรม	การศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๘ (ป.น.๔)	เพื่อปมเพาะ "ผู้นำรุ่นใหม่" จากภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยเน้นการฝึกอบรมและปฏิบัติให้เกิดแนวคิด ทักษะคิด คำนิยม และพฤติกรรมประชาธิปไตย ในการปฏิบัติหน้าที่ในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ	ณ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๓ พ.ย. ๖๑	๒๕ พ.ย. ๖๑	๓ วัน	สถาบันพระปกเกล้า	-	✓	✓	✓	-	✓	
๖	นายอำนาจ	อินทร์งาม	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	บส.	ฝึกอบรม	หลักสูตร "เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน" ระดับต้น (รุ่นที่ ๖)	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเพื่อเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาทัศนคติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ณ ห้องนันทบุรี ๓ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนันทบุรี จังหวัดนนทบุรี	๒๖ พ.ย. ๖๑	๗ ธ.ค. ๖๑	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	-	✓	✓	✓	-	✓	
๗	นายจำเริญ	เรืองพุทธ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	บส.	ฝึกอบรม	หลักสูตร "เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน" ระดับต้น (รุ่นที่ ๖)	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเพื่อเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาทัศนคติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ณ ห้องนันทบุรี ๓ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนันทบุรี จังหวัดนนทบุรี	๒๖ พ.ย. ๖๑	๗ ธ.ค. ๖๑	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	-	✓	✓	✓	-	✓	

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ นย. ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งหมด ๗ ราย แยกเป็น ฝึกอบรม ๔ ราย ประชุม ๓ ราย สัมมนา - ราย จากโครงการทั้งหมดจำนวน ๔ หลักสูตร/โครงการ